

Hiệu ứng để đồng thuận



Một số hộ dân của xã Đông Á (Đông Hưng) sẽ được di dời sang khu tái định cư để bảo đảm khoảng cách theo đúng quy định khi xây dựng nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao.

Tại các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, cử tri trong tỉnh đều kiến nghị cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xử lý triệt để tình trạng quá tải rác thải tại nông thôn hiện nay. Vậy nhưng, khi tỉnh có chủ trương xây dựng nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao tại xã Đông Á (Đông Hưng) thì người dân địa phương lại chưa đồng thuận, nguyên nhân do đâu?

Đến nay, dự án nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao tại xã Đông Á chưa có nhà đầu tư, UBND huyện Đông Hưng mới triển khai một số nội dung để giải phóng mặt bằng xây dựng đường vào phục vụ dự án và giải phóng mặt bằng khu đất nhằm thu hút đầu tư thực hiện dự án.

Tuy nhiên, thời gian qua, một bộ phận người dân xã Đông Á chưa có thông tin đầy đủ về dự án nên còn nhiều băn khoăn, lo lắng, có người còn suy diễn theo cách hiểu của riêng mình. Có dịp tiếp xúc với một số người dân xã Đông Á, chúng tôi ghi nhận ý kiến của bà con. Một trong những hộ nằm trong diện di dời để triển khai dự án cho biết: Tôi đồng thuận với chủ trương của tỉnh cần xây dựng nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao song phải bảo đảm xa khu dân cư. Chuyển nhà thì tôi không có ý kiến gì nếu đúng quy chuẩn về

khoảng cách, bảo đảm sau này nhà máy đi vào hoạt động không gây ô nhiễm môi trường. Nhưng tôi nghe thấy báo chí kiến nghị nhà máy sử dụng công nghệ đốt rác phát điện thì phải có rác đốt liên tục, phải xử lý rác để đốt sẽ phát tán mùi, vì vậy chúng tôi không đồng ý xây dựng nhà máy tại địa phương (!?). Một người dân khác thì cho biết, ông nghe người ta nói là nhà máy sau khi xây dựng xong sẽ xử lý rác cho 7 tỉnh, lại gần khu dân cư (!?) nên ông cũng không đồng ý.

Những thông tin chưa đầy đủ, thậm chí không có căn cứ như trên còn được lan truyền, chia sẻ tới nhiều người, tạo dư luận trái chiều khiến người dân xã Đông Á hoang mang. Điều đáng nói là thông tin tiếp nhận từ nhiều nguồn, sai lệch, không có căn cứ thì một số người dân xã Đông Á lại cho là đúng dẫn đến phản đối xây dựng nhà máy. Còn Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình tuyên truyền, đưa thông tin chính thống thì một số người lại cho là chưa đúng. Thậm chí sau khi tài khoản facebook của Lê Thị Ánh Tuyết đăng tin sai sự thật về dự án nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao tại xã Đông Á đã bị Công an tỉnh xử phạt hành chính, chủ tài khoản phải tự đính chính lại thông tin, nhân dân xã Đông Á vẫn tiếp tục tập trung đóng người để phản đối việc xây dựng nhà máy.

Thực tế, để giải quyết kiến nghị của cử tri và để cuộc sống của người dân không bị ảnh hưởng do ô nhiễm môi trường, từ năm 2019 UBND huyện đã giao mỗi huyện phải quy hoạch 1 khu xử lý rác thải tập trung có công nghệ hiện đại. Tại Đông Hưng, khu xử lý rác thải tập trung có công nghệ hiện đại được lựa chọn đặt tại xã Đông Á. Theo ông Nguyễn Xuân Đán, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hưng, qua nghiên cứu trên bản đồ và thực địa, huyện thấy khu đất quy hoạch tại thôn Đông Hòa và thôn Trung Trắc B, xã Đông Á là phù hợp, đáp ứng diện tích từ 8 - 10ha và khoảng cách tới khu dân cư từ 500m trở lên. Để phục vụ việc triển khai dự án, ngày 13/7/2022, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 29/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình đường vào phục vụ dự án và giải phóng mặt bằng khu đất để thực hiện dự án nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao tại xã Đông Á, huyện Đông Hưng. Theo đó, chiều dài của tuyến đường là 1.000m, điểm đầu là nút giao với đường ĐH.54, điểm cuối là hết phạm vi quy hoạch khu đất xây dựng nhà máy; nhà máy sẽ xử lý rác thải của huyện Đông Hưng và của các địa phương lân cận. Điều này không hoàn toàn với những thông tin không chính xác mà một số người dân xã Đông Á đang tiếp

cận. Bản khoản của các hộ dân nằm gần khu đất triển khai nhà máy cũng đã được UBND huyện Đông Hưng giải đáp: Các hộ không bảo đảm khoảng cách từ 500m trở lên sẽ được di chuyển ra ngoài khu vực ảnh hưởng theo diện tái định cư.

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan báo chí đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân xã Đông Á hiểu, đồng thuận trong triển khai dự án. UBND huyện Đông Hưng đã tổ chức đối thoại giữa đồng chí Chủ tịch UBND huyện với nhân dân xã Đông Á. Sau cuộc đối thoại, UBND huyện đã ban hành công văn trả lời các ý kiến, kiến nghị của nhân dân xã Đông Á, được xã Đông Á phát nguyên văn trên hệ thống truyền thanh tới toàn thể cán bộ, nhân dân. UBND xã Đông Á cũng đã phát thông tin về dự án trên hệ thống truyền thanh xã, niêm yết tại UBND xã, tại nhà văn hóa các thôn... Nhưng hiện nay, việc người dân tập trung đóng người tại trụ sở UBND xã đã và đang gây ra khó khăn trong công tác tuyên truyền. Ông Nguyễn Thanh Sâm, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Đông Hưng cho biết: Để đa số nhân dân đồng thuận, ủng hộ phải rà soát lại quy trình triển khai dự án, trong đó phải thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Làm thật tốt công tác nắm bắt dư luận, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, làm rõ những điểm nhân dân còn chưa tỏ, còn đang khúc mắc. Dân hiểu dân sẽ đồng tình ủng hộ vì xây dựng nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn chính người dân được hưởng lợi.

Đốt rác phát điện là công nghệ xử lý rác thải tiên tiến, an toàn, mang lại nhiều lợi ích kinh tế - xã hội. Tính sẽ lựa chọn công nghệ tối ưu nhất để triển khai, tất cả quy trình xử lý rác thải sẽ được công bố công khai, được giám sát chặt chẽ. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền địa phương cần thông tin minh bạch, người dân cần tìm hiểu kỹ các nguồn thông tin, thấy được lợi ích từ chủ trương của tỉnh để đồng thuận. Có như vậy rác thải nông thôn mới được giải quyết triệt để.

HIẾU NGHĨA

CỤM CÔNG NGHIỆP ĐẬP NEO Trung tâm thu hút các dự án chế biến nông sản



Hoạt động chế biến, xay xát lúa gạo của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Doanh Đạt tại cụm công nghiệp Đập Neo.

Cụm công nghiệp (CCN) Đập Neo, xã Đông Tiến (Quỳnh Phụ) đang trở thành trung tâm chế biến nông sản bởi thu hút được nhiều dự án sản xuất lúa gạo. Không chỉ giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động, CCN này còn thúc đẩy thương mại, dịch vụ phát triển, nâng cao giá trị sản xuất ngành nông nghiệp của các địa phương.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Doanh Đạt là một trong những doanh nghiệp đầu tiên đầu tư dự án vào CCN Đập Neo. Công ty chuyên sản xuất, chế biến lúa gạo, mỗi năm thu mua của nông dân từ 8.000 - 9.000 tấn thóc. Với việc hiện đại hóa từ lò sấy đến hệ thống xay xát, sản phẩm gạo của Doanh Đạt luôn duy trì chất lượng ổn định, được các doanh nghiệp, người tiêu dùng Thái Bình và một số tỉnh, thành phố như Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội... tin tưởng đặt hàng cung cấp lâu dài. Hàng năm Công ty chế biến và cung cấp ra thị trường gần 6.000 tấn gạo, doanh thu đạt gần 50 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Doanh, Giám đốc Công ty cho biết: Trước đây Công

ty hoạt động trong khu dân cư, quy mô nhỏ nên gặp khó khăn trong đầu tư máy móc, thu mua, bảo quản nguyên liệu và vận chuyển hàng hóa. Năm 2008, chúng tôi quyết định đưa nhà máy vào CCN Đập Neo hoạt động. Với diện tích gần 10.000m² giúp chúng tôi mạnh dạn đầu tư lò sấy thóc tươi công suất 170 tấn/ngày, nhà máy xay xát công suất 20 tấn gạo/ngày. CCN có vị trí thuận lợi và hạ tầng giao thông kết nối tốt giúp doanh nghiệp dễ dàng vận chuyển nguyên liệu về nhà máy chế biến và đưa sản phẩm đi tiêu thụ.

Cũng như Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Doanh Đạt, nhiều doanh nghiệp chế biến nông sản ở xã Đông Tiến đã chủ động đầu tư vào CCN Đập Neo, biến nơi đây trở thành trung tâm chế biến nông sản của huyện Quỳnh Phụ. CCN đang tác động tích cực đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Ông Đặng Thanh Long, Chủ tịch UBND xã Đông Tiến cho biết: Hàng chục doanh nghiệp chế biến nông sản, mỗi năm cho doanh thu từ 150 - 165 tỷ đồng, tạo việc làm cho 192 lao động,

vấn đề về môi trường được quản lý và không còn gây bức xúc trong dân chúng như trước. Đáng phần khởi nhất là các doanh nghiệp đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, phát triển hiệu quả góp phần bao tiêu, nâng cao giá trị nông sản cho bà con nên không còn tình trạng nông dân bỏ ruộng hoang, kích thích phong trào tích tụ ruộng đất thực hiện sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn. CCN đã giải quyết việc làm cho nhiều lao động, đồng thời thúc đẩy thương mại, dịch vụ của địa phương phát triển đúng theo định hướng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Huyện Quỳnh Phụ có 12 CCN nhưng chỉ có CCN Đập Neo thu hút được nhiều dự án đầu tư hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Hiện CCN có 24 dự án đã được chấp thuận đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 200 tỷ đồng, đạt 65,1% tỷ lệ lấp đầy đất công nghiệp cho thuê và bằng 91,4% tỷ lệ lấp đầy diện tích đã thu hồi. Trong đó, 17 dự án hoạt động trong lĩnh vực chế biến nông sản, mỗi năm cho doanh thu từ 150 - 165 tỷ đồng, tạo việc làm cho 192 lao động.

Ông Nguyễn Trường Sinh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và CCN huyện cho biết: Với diện tích quy hoạch trên 14ha, CCN Đập Neo đã giúp doanh nghiệp, hộ cá thể mở rộng quy mô, có điều kiện đầu tư công nghệ mới, máy móc hiện đại phục vụ sản xuất, xây dựng thương hiệu sản phẩm, giải quyết việc làm và tăng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn. Các doanh nghiệp trong CCN bình quân thu mua và chế biến trên 100.000 tấn thóc/năm cho nông dân trong và ngoài huyện, giải quyết tốt đầu ra sản phẩm cho nông dân cũng như thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp của địa phương.

Có thể nói, việc Quỳnh Phụ quy hoạch phát triển CCN Đập Neo là phù hợp, đáp ứng nhu cầu phát triển của người dân, doanh nghiệp và các địa phương trong vùng. Tuy nhiên, hiện nay CCN do UBND huyện quản lý dự án, hạ tầng kỹ thuật chưa được đầu tư đồng bộ, trong đó chưa có trạm xử lý nước thải tập trung đang là hạn chế, cản trở việc thu hút đầu tư dự án mới cũng như việc mở rộng quy mô sản xuất của các doanh nghiệp hiện hữu. Ông Nguyễn Ngọc Doanh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Doanh Đạt cho biết thêm: Vào mùa thu hoạch lúa của nông dân, có ngày bà con chờ đến bán gần 400 tấn thóc tươi, gấp hơn 2 lần công suất sấy của nhà máy. Khó khăn của doanh nghiệp hiện nay là thiếu diện tích kho bãi để tích trữ, bảo quản lúa gạo và nâng công suất lò sấy thóc. Nhu cầu của chúng tôi là mở rộng diện tích nhà máy hiện tại từ 1ha lên 3ha để đầu tư hiện đại hóa công nghệ chế biến, nâng cao chất lượng gạo đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong nước, hướng đến xuất khẩu và kịp thời thu mua thóc tươi cho nông dân địa phương. Song, không riêng Công ty Doanh Đạt, các doanh nghiệp chế biến nông sản trong CCN chưa được nhà nước phê duyệt cho mở rộng quy mô sản xuất do CCN chưa có trạm xử lý nước thải tập trung, rất mong cơ quan chức năng linh hoạt giải quyết nguyện vọng của doanh nghiệp, đồng thời sớm đầu tư hạ tầng đồng bộ.

KHÁC DUẬN

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI BÌNH Bảo đảm cấp điện ổn định mùa nắng nóng

Nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện của người dân, doanh nghiệp tăng cao, có thể gây ra quá tải lưới điện. Để cung cấp điện ổn định, Công ty Điện lực Thái Bình đã triển khai nhiều giải pháp như tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, đầu tư nâng cấp hệ thống lưới điện...



Công ty Điện lực Thái Bình tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình điện, bảo đảm cấp điện ổn định mùa nắng nóng.

Tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm

Những ngày qua, công nhân Điện lực thành phố Thái Bình tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến khách hàng về sử dụng điện tiết kiệm. Chị Nguyễn Thị Quỳnh, công nhân Điện lực thành phố cho biết: Hàng tuần, chúng tôi đều tổ chức tuyên truyền khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả tại các khu chợ, tuyến phố có đông người, các trường học, doanh nghiệp. Một trong những nội dung tuyên truyền trọng tâm là khuyến cáo người dân tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, lựa chọn và sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn năng lượng, có công suất phù hợp nhu cầu sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Bên cạnh đó, người dân có thể thay thế các thiết bị điện cũ bằng thiết bị mới có khả năng tiết kiệm điện tốt hơn...

Ông Bùi Xuân Liên, phường Tiến Phong, thành phố Thái Bình cho biết: Nhận thức được vai trò của điện trong sản xuất và sinh hoạt, gia đình tôi luôn sử dụng điện tiết kiệm, bảo đảm an toàn và hiệu quả. Mùa nắng nóng tôi luôn dặn con cháu phải tắt hết các thiết bị điện khi không sử dụng, hạn chế sử dụng các thiết bị điện có công

suất lớn; tăng cường kiểm tra và vệ sinh, bảo dưỡng các thiết bị điện trong gia đình.

Anh Lê Văn Đoàn, xã Đông Hoàng, huyện Tiên Hải cho biết: Gia đình tôi đầu tư lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái với công suất 7,5kWp đã phát huy hiệu quả rõ rệt, hóa đơn tiền điện chỉ còn 100.000 đồng/tháng, vừa giảm tiền điện hàng tháng vừa giảm áp lực cung ứng điện cho ngành điện, đặc biệt là vào mùa nắng nóng.

Để thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng năm nay, Công ty Điện lực Thái Bình đẩy mạnh tuyên truyền để mỗi cán bộ, nhân viên đều là một tuyên truyền viên tiết kiệm điện tích cực, luôn gương mẫu đi đầu trong thực hành tiết kiệm điện, tuyên truyền trên zalo, facebook cá nhân, tuyên truyền trực tiếp trong quá trình làm việc, trên các kênh truyền thông, báo chí để mỗi người dân, doanh nghiệp chia sẻ, thông cảm, đặc biệt trong giai đoạn nắng nóng kéo dài.

Nỗ lực đầu tư nâng cấp hệ thống lưới điện

Ông Phạm Ngọc Hào, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình cho biết: Ngoài tuyên truyền tiết kiệm điện, Công ty chú trọng đầu tư nâng cấp hệ thống trạm

biến áp, thay thế đường dây, công tơ đo điện. Trong đó, xây dựng đồng bộ trạm biến áp 110kV Thái Hưng (Thái Thụy) với quy mô dự án đường dây 110kV có chiều dài 7,1km; trạm lắp đặt 2 máy công suất 40MVA, mức đầu tư 128 tỷ đồng. Cùng trạm biến áp 110kV Thái Hưng, trạm biến áp Châu Giang (Đông Hưng) được xây dựng mới 0,82km đường dây 110kV trên không, mạch kép, dây dẫn AC300; trạm biến áp 110kV Châu Giang có quy mô 2 máy biến áp với công suất 40MVA, mức đầu tư 61 tỷ đồng. Sau khi các trạm biến áp 110kV đi vào hoạt động sẽ nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải, tăng cường liên kết lưới, giảm bán kính cấp điện lưới trung áp trên địa bàn huyện Đông Hưng và huyện Thái Thụy. Ngoài xây dựng trạm biến áp 110kV đưa vào hoạt động, ngành điện còn triển khai các công trình nâng cấp đường dây bảo đảm chịu tải khi nhu cầu sử dụng điện của khách hàng ngày một tăng cao. Tổ chức di tản phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xử lý sự cố, an toàn, công nghệ thông tin, bảo đảm xử lý các tình huống trong mùa nắng nóng, khi thiên tai xảy ra.

Những cách tiết kiệm điện hiệu quả trong gia đình mùa nắng nóng

Đổi tất cả các thiết bị điện

- Sử dụng thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng
- Thường xuyên vệ sinh bảo dưỡng
- Rút phích cắm khi không sử dụng

Điều hòa: Để mức 26°-28°C

Bật quạt gió

Sắp xếp thực phẩm phù hợp với ngăn chứa

Đặt nhiệt độ phù hợp

Không mở quá lâu, không để sát tường, tránh xa các thiết bị sinh nhiệt

Bật trước khi tắm 10-15 phút hoặc dùng bình nước nóng năng lượng mặt trời

Chọn đèn compact, đèn led, tận dụng ánh sáng tự nhiên

- Tập trung nhiều đồ ủi một lần, đồ sấy trước, tận dụng sức nóng ủi đồ mỏng
- Nấu cơm trước khi ăn từ 30-45 phút

Nguồn: Bộ Công Thương
<https://infographic.vn>

MANH THANG